



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ดึงทำธุรกิจบาปใกล้สถานศึกษาอย่าหวังแต่กำไร

ชีบาปกรรมมีจริง อย่าสร้างความหายนะให้เยาวชนอีกเลย เสนอรัฐบาล โชนนิ่งธุรกิจบาปอย่าง
จริงจัง

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวเมื่อ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ถึงกรณีในพื้นที่รอบๆ สถานศึกษาหลายแห่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
กลายเป็นแหล่งธุรกิจ ให้กับกลุ่มนายทุนเข้ามาลงทุนทำธุรกิจบาปอย่างร้านเหล้า ร้านผับ
ร้านเกมส์ว่า นายทุนหรือเจ้าของธุรกิจจะยอมลงทุนและเข้าจับจองพื้นที่บริเวณใกล้
สถานศึกษาซึ่งถือเป็นทำเลทองส่วนใหญ่มองว่าเยาวชนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้นเป็นวัยที่ต้องการหาประสบการณ์ เป็นวัยที่กำลังแสวงหา โดยเฉพาะเป็นวัย
ที่ชอบความสนุกและอยากทดลอง จึงฉวยโอกาสนี้เปิดธุรกิจบาปมากมาย มีการกระตุ้นให้เกิดการ
ซื้อบริการ ลดแลกแจกแถมและเปิดเป็นสมาชิกเพื่อครองใจบรรดานิสิตนักศึกษาให้หันเข้ามาใช้
บริการ เท่าที่ได้ติดตามการทำธุรกิจของบรรดาร้านเหล้า ร้านผับร้านเกมส์ใกล้ๆ สถานศึกษาพบว่า
เกิดกำไรหมุนเวียนเดือนละหลายล้านบาท จากกำไรเหล่านั้นยิ่งส่งผลให้บรรดานักธุรกิจตั้งใจและ
ลงทุนทำธุรกิจบาปเหล่านั้นมากขึ้นๆ นอกเหนือจากการเปิดธุรกิจร้านเหล้า ร้านผับ ร้านเกมส์แล้ว
ยังพบว่าบรรดาร้านเหล้าเหล่านั้นยังเป็นแหล่งมั่วสุมและขยายผลไปสู่เรื่องบาปอื่นๆ อาทิ ยาเสพติด บุหรี่
เพศ และความรุนแรงในเรื่องอื่น นำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

“ผมรู้ว่าการจัดโซนนิ่งพื้นที่แหล่งธุรกิจบาปไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่อยากวิงวอนขอรับรองให้นัก
ธุรกิจหรือเจ้าของกิจการโปรดใช้มतिตาดิจิต เมตตา กรุณา ต่อบรรดาเยาวชน ได้โปรดอย่ามาตั้งร้าน
บาปต่างๆ ใกล้สถานศึกษาอีกเลย ถ้าไม่เห็นแก่บรรดาเยาวชนก็ให้เห็นแก่บุญบาปที่มันจะติดตัวไป
เพราะคุณกำลังทำธุรกิจที่ไปทำลายชีวิต สุขภาพของคนอื่นให้เกิดความหายนะ บางคนอาจจะไม่
รู้สึกและไม่เกรงกลัวบาปหรือนิกรภาพของนรกไม่ออกเพราะเขาคิดเอาแต่กำไรและเงินเป็นตัวตั้ง จน
ลืมความทุกข์ยากที่คนเข้าไปใช้บริการในร้านเหล้าและมีคนทะเลาะกันจนมีการฆ่ากันตาย หรือเกิด
อุบัติเหตุในร้านจนทำให้คนตายเป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้จะติดตัวคุณไปตลอดมันคือบาปและทำ
ให้เจ้าของธุรกิจบาปตกนรกทั้งเป็น”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ขอเรียกร้องรัฐบาล สำนักงานเขต อำเภอ จังหวัด ที่มีเขต
สถานศึกษาได้เข้มงวดต่อธุรกิจบาปให้มีการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องลุก
ขึ้นมาทำโชนนิ่งอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย จากการทำธุรกิจบาป
เหล่านั้น